



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CIGC นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) ครั้งที่ ๑๓๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CIGC นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานี้ จะมีการอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นสัญญาณแห่งความขัดแย้ง : รัฐสภาในฐานะผู้ตอบสนองต่อปัญหาให้ทันการณ์” ซึ่งการอภิปรายทั่วไปนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสมาชิกรัฐสภาในการแสดงตัวอย่างที่เป็นกลไกสำคัญของรัฐสภา ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการคำนึงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญของภาคประชาสังคมในการทำให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนได้รับความสนใจเป็นลำดับต้น ๆ จากรัฐบาลและรัฐสภา ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลที่จะยึดมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้คณะผู้แทนฯ จะเข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑. การประชุมคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ จะมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการป้องกันการแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐอธิปไตย” และการอภิปรายย่อยเรื่อง “การส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง” และเรื่อง “การลดอาวุธโดยสมบูรณ์”

๒. การประชุมคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า จะมีการอภิปรายเรื่อง “การยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : การมีส่วนร่วมของสตรีในการหาแหล่งเงินทุนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา” และการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการควบคุมและด้านกองทุนที่แสวงหาผลประโยชน์จากประเทศที่ประสบวิกฤตหนี้”

๓. การประชุมคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน จะมีการรับรองร่างข้อมติเรื่อง “เสรีภาพของสตรีในการมีส่วนร่วมกระบวนการทางการเมืองอย่างเต็มที่ ปลอดภัย และปราศจากการแทรกแซง : การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างชายและหญิงในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้”

๔. การประชุมคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่ากิจการสหประชาชาติ จะมีการเตรียมการอภิปรายย่อยเรื่อง “การสนับสนุนทางการเงินแก่สหประชาชาติ” และเรื่อง “ท่าทีของสหประชาชาติต่อข้อกล่าวหาว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์และล่องละเมิดทางเพศ โดยผู้ปฏิบัติการในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ”

๕. การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ และการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

๖. การประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

๗. การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี จะได้มีการอภิปรายหัวข้อย่อยเรื่อง “การประกันสิทธิและอนาคตของสตรีและเด็กผู้หญิงในห้วงเวลาแห่งสงครามและความขัดแย้ง”

สหภาพรัฐสภา เป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ มีรัฐสภาสมาชิกจำนวน ๑๗๐ ประเทศ และสมาชิกสมทบจำนวน ๑๑ องค์กร โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก รวมทั้งพิจารณาประเด็นปัญหาในระดับนานาชาติและหาข้อยุติร่วมกัน สหภาพรัฐสภาสนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบกติกาสากล การพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ตลอดจนให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคทางเพศในทุกประเด็นของการพัฒนา

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาจัดปีละ ๒ ครั้ง โดยการประชุมครั้งแรกของปีจะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน ซึ่งรัฐสภาสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และการประชุมครั้งที่สองของปีจะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนกันยายนหรือตุลาคม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ มติจากที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในเรื่องต่าง ๆ รัฐสภาสมาชิกจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
